

## ผลการปฏิบัติเดือน มีนาคม 2567



เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขี้/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรตะโหนด (กต.ตร.สภ.ตะโหนด) เข้าร่วม ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขี้ เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงการวางแผนการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละส่วน ได้รับทราบปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการตำรวจ และจะนำเข้าที่ประชุม กต.ตร.สภ.ตะโหนด ในการแก้ไขต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขี้



เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลแม่ขี้ ประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ พร้อมปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน และแนวทางดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมี โดยมีนายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขี้/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรตะโหมด (กต.ตร.สภ.ตะโหมด) เข้าร่วม ในการประชุม คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย พบปะกับคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ขี้ ได้รับทราบปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ตำรวจ และจะนำเข้าที่ประชุม กต.ตร.สภ.ตะโหนด ในการแก้ไขต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล  
ตำบลแม่ขี



เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รอง  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขี/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธร  
ตะโหนด (กต.ตร.สภ.ตะโหนด) เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล เพื่อปรึกษาหารือแนว  
ทางการปฏิบัติงานและร่วมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน และติดตาม  
ผลการปฏิบัติงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย  
และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมได้รับทราบปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการตำรวจ และจะ  
นำเข้าที่ประชุม กต.ตร.สภ.ตะโหนด ในการแก้ไขต่อไป ณ ห้องประชุมทัพนระ ๑ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขี



วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ตำบลแม่ขี้/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรตะโหมด (กต.ตร.สภ.ตะโหมด) ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมคณะกรรมการชุมชนอนามัย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนอนามัยและร่วมแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน และพบปะกับ คณะกรรมการชุมชนและประชาชนชุมชนอนามัย ได้รับทราบปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการตำรวจ และจะนำเข้าสู่ที่ประชุม กต.ตร.สภ.ตะโหมด ในการแก้ไขต่อไป